

Số: /KH-STNMT

Kon Tum, ngày tháng năm 2024

## KẾ HOẠCH

### Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 582/UBND-KGVX ngày 19 tháng 02 năm 2024 về tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2024 với các nội dung chính sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

##### 1. Mục đích

- Tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành tài nguyên và môi trường cùng tham gia thực hiện có hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về nội dung, ý nghĩa thiết thực của Phong trào nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong gia đình, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt các Tiêu chuẩn văn hóa, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2024.

- Tiếp tục đổi mới nhằm phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2024 có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thiết thực; tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng, phát triển con người Việt Nam toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, bảo đảm sự phát triển bền vững, hội nhập quốc tế và bảo vệ Tổ quốc.

##### 2. Yêu cầu

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các tiêu chuẩn xây dựng “Cơ quan, đơn vị văn hóa”. Thông qua phong trào, tạo sự chuyển biến cơ bản trong việc thực hiện nếp sống văn minh; xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp; xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh; giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, công chức, viên

chức, người lao động trong toàn ngành; đồng thời góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Bám sát nội dung, nhiệm vụ đã được giao tại Kế hoạch số 4197/KH-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao chất lượng Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2021-2026 và Kế hoạch số 492/KH-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch số 4197/KH-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; tăng cường lồng ghép giữa các nội dung, phong trào để nâng cao hiệu quả triển khai (như các phong trào, nội dung liên quan đến bảo vệ môi trường, phát triển xanh, sạch, đẹp, chống biến đổi khí hậu...).

## II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các nội dung của Phong trào. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt thực hiện văn hóa giao thông là một nội dung quan trọng để trở thành gia đình văn hoá, tổ dân phố văn hoá, cơ quan, đơn vị văn hóa. Thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công sở, văn hóa công vụ và các quy định nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; duy trì, phát triển phong trào thể dục, thể thao tạo môi trường giao lưu, đoàn kết trong cơ quan, đơn vị.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung thực hiện Phong trào theo Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào "*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*" giai đoạn 2021-2026; tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa; kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào. Tuyên truyền, vận động tham gia xây dựng danh hiệu "*Gia đình văn hoá*"; "*Bản văn hoá*", "*Tổ dân phố văn hoá*"; "*Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá*"; "*Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị*"; "*Xã, phường, thị trấn tiêu biểu*" năm 2024. Thực hiện đề nghị xét công nhận "*Cơ quan, đơn vị văn hoá*" bảo đảm theo quy định.

3. Mỗi phòng, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường cần tiếp tục triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về nhiệm vụ, trách nhiệm thực hiện phong trào "*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*" cùng với các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Tiếp tục tăng cường thống nhất trong cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và tuyên truyền trong đội cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về thực hiện phong trào

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là giải pháp quan trọng hàng đầu để thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước<sup>(1)</sup>.

**4.** Tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2024 của tỉnh Kon Tum, kết hợp các nội dung của các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Ngành; thực hiện có hiệu quả các nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trước hết là phong trào xây dựng gương Người tốt việc tốt, xây dựng Gia đình văn hóa và cơ quan, đơn vị văn hóa; đồng thời thực hiện các chương trình hoạt động lồng ghép vào phong trào. Đẩy mạnh, tăng cường công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành về ý nghĩa của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, làm cho phong trào ngày càng phát triển sâu rộng.

**5.** Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng đi vào chiều sâu, trở thành nếp sinh hoạt thường xuyên của các phòng, đơn vị, tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong cán bộ, công chức, viên chức theo phương châm “Tích cực học tập, nỗ lực làm theo”, nhất là 6 phẩm chất “Cần - Kiệm - Liêm - Chính - Chí công - Vô tư”. Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nắm vững, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; không khiêu khích vượt cấp, trái pháp luật; thực hiện tốt cải cách hành chính; thực hiện 08 giờ làm việc có hiệu quả, quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không để xảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

**6.** Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành thường xuyên tự học hoặc theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở, không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội; không có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mắc các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, lưu hành

---

<sup>(1)</sup> Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026, Kế hoạch số 14/KH-BCĐ ngày 04/01/2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” về triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023 và Kế hoạch số 19/KH-BCĐ ngày 15/02/2023 của Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh về triển khai thực hiện Đề án truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

sản phẩm văn hóa độc hại; không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan. Thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc; nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ; cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn.

**7.** Thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ cơ sở<sup>(2)</sup>, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” nhằm phát triển thể chất, nâng cao thể lực, tầm vóc con người. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; vận động cộng đồng dân cư, các cơ quan, đơn vị, tổ chức xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh góp phần giáo dục, rèn luyện con người về nhân cách, lối sống.

**8.** Chú trọng công tác quản lý các loại hình thông tin trên mạng Internet để định hướng tư tưởng và thẩm mỹ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

**9.** Biểu dương và khen thưởng “Người tốt, việc tốt” trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với những đức tính cơ bản: Gương mẫu, thực hiện chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của cơ quan, địa phương; có tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa lành mạnh; tương thân, tương ái, đoàn kết và giúp đỡ mọi người; tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua ở cơ quan, đơn vị...

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

**1.** Căn cứ kế hoạch này, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, xây dựng kế hoạch thực hiện với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phù hợp với tình hình thực tế tại các phòng, đơn vị mình quản lý; xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024.

**2.** Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức phát động phong trào đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý; tổ chức hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện.

**3.** Đề nghị Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp trong việc tuyên truyền, vận động các đoàn viên công đoàn thực hiện Kế hoạch này.

<sup>(2)</sup> Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XI) về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

4. Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường tin, bài tuyên truyền về Phong trào, về những điển hình tiên tiến trong việc thực hiện phong trào đăng trên Trang thông tin điện tử Sở.

5. Giao Văn phòng Sở tham mưu việc quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời cho các phòng, đơn vị thuộc Sở tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2024 tại Sở; tham mưu lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường - Thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các phòng, đơn vị và xây dựng báo cáo định kỳ kết quả triển khai thực hiện báo cáo Ban Chỉ đạo cấp tỉnh (*qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch*) để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Trên đây là nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2024 tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum./.

**Nơi nhận:**

- BCĐ Phong trào tỉnh  
(*Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch*);
- Lãnh đạo Sở;
- Công đoàn cơ sở Sở TN&MT;
- Các phòng, đơn vị;
- Lưu: VT, VP.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Lộc**